

อย.เตือนอย่าเชื่อขายยาต้านไวรัสหวัด09 (3/7/2552)

อย. เตือน ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่าหลงเชื่อ การโฆษณาขายยาต้านไวรัส ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นยาปลอมหรือเสื่อมคุณภาพ ...

วันนี้ (3 ก.ค.) นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย รัฐบาลได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย รวมทั้งสนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านเชื้อไวรัสชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เพื่อป้องกันรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้พบว่ามีมีการโฆษณาขายยาต้านไวรัสดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภค ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของผู้ป่วย อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการที่โฆษณาขายยาต้านไวรัสในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเด็ดขาด เพราะนอกจากเสียเงินจำนวนมากแล้ว ยังอาจต้องเสี่ยงกับการใช้นั้น เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งจ่ายและดูแลโดยแพทย์ นอกจากนี้ การได้รับยาอย่างไม่เหมาะสม จะทำให้เชื้อไวรัสติดต่ออย่าได้ และ ที่สำคัญ อาจเป็นยาปลอม และยาเสื่อมคุณภาพ ซึ่งไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทำให้ผู้บริโภคขาดโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า อย. มีมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการโฆษณาขายยาทางเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น สคบ. กสท. ICT และ อาศัยเครือข่ายช่วยตรวจสอบ ทั้งข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้บริโภค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค แต่การดำเนินการปราบปราม อาจจะไม่ครอบคลุม จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเว็บไซต์โฆษณาขายยาขอได้โปรดร้องเรียนมายังสายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย.จะได้เร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดได้อย่างทันที่

เลขาธิการ อย. กล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพราะผู้บริโภคสามารถป้องกันมิให้ตนเองติดเชื้อได้ โดยยึดถือหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ เมื่อจับต้องของสาธารณะด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัยหากต้องดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยด้วย ไม่ใช่แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยได้ทางหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่มีอาการรุนแรงต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที โดยแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัส เป็นยาชนิดกิน คือ ยาโอเซลทามิเวียร์ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับยาภายใน 2 วัน หลังเริ่มป่วย จะให้ผลในการรักษาดี อย่างไรก็ตาม ขออย่าว่า อย่าหาซื้อยาโอเซลทามิเวียร์มากินเองอย่างเด็ดขาด

ที่มา: <http://www.thairath.co.th/content/special/17221>